

**TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ...**

(Tiếp theo trang 1)

UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương và đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp là những mặt công tác rất quan trọng, đòi

hội cấp ủy, chính quyền các cấp phải quan tâm thực hiện nghiêm túc; thường xuyên cập nhật kiến thức, nắm vững các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội nghị tập huấn là điều kiện tốt để kịp thời bổ sung lý luận, thực tiễn cũng như trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công

tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp cho đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh. Để hội nghị tập huấn đạt hiệu quả cao, các đại biểu cần chấp hành nghiêm nội quy, nêu cao trách nhiệm, tích cực nghiên cứu; đồng thời, tích cực trao đổi, thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác tại ngành, địa phương, đơn vị công tác để báo cáo viên giải đáp. Ngay sau hội nghị tập huấn này, lãnh đạo các ngành,

địa phương chủ động mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp... Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về nội chính và công tác nội chính; những vấn đề cơ bản về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; chiến lược

cải cách tư pháp, quá trình triển khai thực hiện và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp dân để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên...

**DOANH NHÂN TRẺ...**

(Tiếp theo trang 1)

hiện nay. Các chuyên gia là lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu trong nước tham gia tọa đàm đã chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp giúp các doanh nhân trẻ thay đổi tư duy đưa doanh nghiệp phát triển và hội nhập. Các doanh nhân được giao lưu, chia sẻ cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh với nhau; tìm kiếm cơ hội liên kết sản xuất, kinh doanh, đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, các đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chúc mừng các doanh nhân trẻ trong và ngoài khu vực đồng bằng sông Hồng tham dự buổi tọa đàm, nghiên cứu đầu tư vào Thái Bình. Để giúp các nhà đầu tư, doanh nhân trẻ tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và yên tâm khi đầu tư vào Thái Bình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã giải đáp những vấn đề mà các doanh nhân trẻ quan tâm, mong muốn nghiên cứu; đồng thời khẳng định ngoài lợi thế, tiềm năng sẵn có, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình sẽ luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh để các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nhân trẻ Việt Nam hợp tác đầu tư cùng phát triển tại Thái Bình trong thời gian tới.

**BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 4/12, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Ban An toàn giao thông (ATGT) báo cáo công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2020 và triển khai nhiệm vụ quý I/2021. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, tính từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/11/2020, toàn tỉnh xảy ra 59 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 51 người, bị thương 28 người, giảm 6 vụ tai nạn và 7 người chết so với cùng kỳ năm 2019; xảy ra 1 vụ tai nạn đường thủy, làm 1 người chết, tăng 1 vụ và 1 người

chết so với cùng kỳ năm 2019. Trong 11 tháng năm 2020, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, đặc biệt ngành Công an đã có nhiều nỗ lực tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn; chủ động phối hợp với ngành Giao thông Vận tải trong việc xử lý vi phạm quy định vận tải khách, chở hàng quá tải trọng, từ đó góp phần kiểm chế tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông mà nguyên nhân do bia, rượu gây ra. Tuy nhiên, tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép lưu hành trên các tuyến đường bộ, tại các khu vực bến bãi vật liệu xây dựng vẫn còn xảy ra; thời gian gần đây, một số địa phương, đơn vị có hiện tượng buông lỏng quản

lý nên xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ làm nơi buôn bán, tập kết vật liệu. Mục tiêu của tỉnh đặt ra trong năm 2021 là tiếp tục phấn đấu kiểm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và người bị thương. Để đạt được mục tiêu này, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh yêu cầu thời gian tới các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, củng cố, kiện toàn ban ATGT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, định kỳ tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra những hạn

chế, tồn tại trong công tác bảo đảm ATGT; tăng cường xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT trên địa bàn, đặc biệt là vi phạm ở các đèo dốc, hẻm, ngõ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các quy định pháp luật bảo đảm ATGT dưới nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm tuyên truyền; Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình tăng cường đưa tin, bài phản ánh các vụ tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông nghiêm trọng; chú trọng xây dựng, bảo đảm hạ tầng giao thông, trong đó giao UBND thành phố xây dựng để án bảo đảm ATGT, các điểm đỗ cho phương tiện ô tô; kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt

động các mô hình tổ tự quản về ATGT; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các chủ phương tiện, người tham gia giao thông, nhất là người tham gia giao thông công cộng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải có biện pháp cụ thể để kiểm tra, xử lý tình trạng xe dù, bến cóc, xe hoạt động trái hình; đồng thời yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra, nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và trường đào tạo, sát hạch lái xe.

**TRẦN TUẤN**

**THÀNH PHỐ**

**Giải quyết gần 87% đơn kiến nghị, phản ánh của công dân**

Từ đầu năm đến nay, UBND thành phố, các xã, phường tiếp gần 2.580 lượt người tại Bộ phận tiếp công dân, trong đó UBND thành phố tiếp 1.205 lượt người, giảm 40 lượt người so với cùng kỳ năm 2019. Cùng với

đó, UBND thành phố tiếp nhận 426 đơn, trong đó 259 đơn có nội dung trùng lặp, không đủ điều kiện xử lý, 167 đơn đủ điều kiện xử lý. Nội dung các đơn kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai,

bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất... Đến nay, UBND thành phố đã cơ bản giải quyết xong các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt gần 87% đơn kiến nghị, phản ánh. Các đơn kiến nghị, phản

ánh còn lại chủ yếu mới phát sinh, đang trong quá trình xem xét, giải quyết.

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát, đôn đốc, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo

đồng người, phức tạp ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh của công dân để chủ động nắm chắc tình hình, trên cơ sở đó giải quyết kịp thời, tháo gỡ từ khi mới phát sinh, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật.

**TRẦN TUẤN**

**Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí**

11 tháng qua, trên địa bàn thành phố Thái Bình đã xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 5 người (tăng 3 vụ, 3 người chết và 1 người bị thương so

với cùng kỳ năm 2019); trong đó xảy ra trên tuyến quốc lộ 10 là 8 vụ, tuyến liên tỉnh 7 vụ và tuyến đường nội thị, đường liên thôn, xã 6 vụ. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các vụ tai nạn

giao thông là do người tham gia giao thông không chú ý quan sát, có sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, đi không đúng phần đường, làn đường quy định.

Để kiểm chế tai nạn giao thông, từ nay đến cuối năm, Công an thành phố phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể và các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường

công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; bố trí lực lượng thường trực phân luồng giao thông tại các nút giao thông vào giờ cao điểm.

**MINH NGUYỆT**

Hơn 8.000 học sinh từ mầm non đến THPT, hơn 166.000 sinh viên, giảng viên và các thầy cô giáo phải nghỉ dạy, học; các sự kiện tập trung đông người tạm dừng hoạt động, một số địa điểm nơi bệnh nhân nhiễm Covid-19 từng đến tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đóng cửa, hàng trăm người đang phải vất vả ngày đêm truy vết F1, F2... Đó là hậu quả của việc buông lỏng, không giám sát chặt người cách ly và người cách ly không tuân thủ quy định cách ly tại nhà để dịch bệnh lây nhiễm ra cộng đồng vừa xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 và hậu quả nặng nề để lại chỉ do 1 người thiếu ý thức, chủ quan trong phòng, chống dịch.

Hiện nay, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, sau 88 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận bệnh nhân số 1.342 lây nhiễm từ khu cách ly. Sau đó, bệnh nhân này đã lây nhiễm sang bệnh nhân 1.347. Từ bệnh nhân 1.347 đã có 2 bệnh nhân khác ngoài cộng đồng nhiễm Covid-19. Việc thiếu ý thức của bệnh nhân 1.342 có thể phải trả giá đắt vì làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm sang người khác. Hiện các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đang nỗ lực vào cuộc với quyết tâm cao nhất không để dịch lây lan rộng ra cộng đồng. Trước những diễn biến mới của dịch bệnh, ngày 2/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện khẩn số 1699/CT-TTg về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung trong công điện để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

**Không chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19**



Công dân Việt Nam từ nước ngoài về khu cách ly tập trung của tỉnh được kiểm tra sức khỏe.

Tại Thái Bình, 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận tại khu cách ly tập trung của tỉnh là Trung đoàn 568 và 1 bệnh nhân tái dương tính đã được phát hiện, cách ly, điều trị kịp thời. Dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát tốt trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch vẫn thường trực khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước. Yêu cầu đối với công tác phòng, chống dịch là tiếp tục tập trung cao độ, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, không chủ quan, lơ là; chủ động, sẵn sàng các biện pháp ứng phó với những diễn biến

của dịch bệnh. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch. Người dân cần thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế đó là: khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, đeo khẩu trang đồng người và khai báo y tế, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Với vai trò, nhiệm vụ của mình, ngành Y tế đã tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch với Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị trực thuộc ngành. Bác sĩ Hà

Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế cho biết: Hiện nay, ngành Y tế vẫn thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình dịch bệnh trên thế giới, tại Việt Nam, trong tỉnh cũng như các văn bản chỉ đạo của trung ương, Bộ Y tế để tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 có những giải pháp phù hợp; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chủ động lập kế hoạch phòng, chống dịch, tăng cường triển khai các hoạt động giám sát bệnh truyền nhiễm trong tỉnh, bảo đảm phát hiện sớm, xử lý kịp thời, đúng quy định; rà soát, bổ sung nhân lực, thuốc, vật tư hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị phòng, chống dịch; chuẩn bị kịch bản

ứng phó khi phát hiện có bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có phương án thẩn tốc khoanh vùng, truy vết trường hợp mắc, nghi mắc. Bên cạnh đó, ngành công phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan bảo đảm quản lý các cơ sở cách ly, người nhập cảnh cách ly. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ các quy định về quy lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại cảng Diêm Điền; tiếp tục triển khai các hoạt động xét nghiệm tập hợp và giám sát điểm Covid-19 quốc gia tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương. Các đơn vị khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện đánh giá theo tiêu chí bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp; duy trì, thực hiện nghiêm các quy trình sàng lọc, phân loại, phân luồng khám chữa bệnh; bảo đảm kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây chéo trong bệnh viện; chủ động giám sát lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ; chủ động cập nhật phác đồ điều trị, sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, cơ sở thu dưỡng, điều trị người nhiễm, nghi nhiễm. Bên cạnh đó, sẵn sàng tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, đăng ký lưu hành, sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 theo kế hoạch của Bộ Y tế.

Dịch bệnh đã và đang khiến cả thế giới phải thay đổi cách sống, cách làm việc và kết nối. Tuy nhiên, nếu cùng chung tay dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Mỗi cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị phải tập trung cao độ, chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; mỗi gia đình, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đừng để “một người chủ quan, cả làng cách ly”.

**NHƯ HOANG**

**NGHE VÀ CHO Ý KIẾN...**

(Tiếp theo trang 1)

các ban của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021; kết quả thẩm tra Tô trình số 227/TT-UBND ngày 2/11/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, đồng thời đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu sửa đổi, bổ sung, sớm hoàn thiện các báo cáo, tờ trình chuyển Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết bảo đảm kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra an toàn, chất lượng.

**VŨ THƯ...**

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2021, huyện Vũ Thư tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu nâng cao hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; trong đó mục tiêu trước mắt là hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân năm 2021 là 335 tân binh.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.

Nhân dịp này, huyện Vũ Thư đã trao giấy khen cho 20 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

**Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19**

**Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.998**

---

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 4/12, thế giới đã ghi nhận hơn 65,6 triệu người nhiễm và hơn 1,51 triệu người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 4/12, cả nước không có thêm bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã ghi nhận trên cả nước vẫn là 1.361 bệnh nhân. Trong ngày, 11 bệnh nhân cũng đã được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân điều trị khỏi lên 1.220 bệnh nhân, còn 106 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 17.200 người.

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 4/12, bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.359 và 1 bệnh nhân tái dương tính vẫn đang cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngày 4/12, bệnh nhân tái dương tính đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Tại Bệnh viện Phổi Thái Bình cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 2 trường hợp nghi nhiễm. Bên cạnh đó, 126 người từ nước ngoài về đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung đoàn 568 và 26 chuyên gia nước ngoài đang cách ly tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiến Hải).

Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 4/12 là 10.128 mẫu, trong đó ngày 4/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 145 mẫu.

HOÀNG LANH

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885